



EDU. Press release

ฉบับที่ ๓๖/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา

พิจารณาการรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ



เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ทอง อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม โดยเป็นการประชุม ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 331 ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้

◆ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา

นางกอบกุล อภากร ณ อยู่ธยา รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา คนที่สอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วมีมติเห็นสมควรให้จัดทำแผนปฏิบัติการเดินทางลงพื้นที่ดังกล่าว โดยผนวกเข้ากับแผนการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ บัดนี้ คณะอนุกรรมการได้กำหนดแนวทาง “การเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ” ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ คณะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างวันพุธที่ ๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาเสนอต่อที่ประชุมกรรมการพิจารณาต่อไป



◆ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา

รศ.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ผลประชุม คณะอนุกรรมการ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ซึ่งได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ๑) พิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาองค์การ นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพและทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา” โดยที่ประชุมดำเนินการจัดทำร่างกรอบแนวทางในการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว และจะสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา โดยจัดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานจากกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดหนองคาย และ ๒) พิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนสถาบันการอาชีวศึกษาสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” โดยที่ประชุมดำเนินการจัดทำร่างกรอบแนวทางในการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว และจะสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา โดยจะจัดให้มีการเดินทางไปเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะผู้บริหาร เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องต่าง ๆ ในวาระที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจและแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษาในอนาคตโดยเร็ว

